



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ Thaigov</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 9 ชุด ซึ่งชุดที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน จัดโดยกรมควบคุมโรค และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารสธ. คณะดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สจ.ตรัง ขอให้ประชาชนนำสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันตัวเองจากการถูกสัตว์กัด หรือข่วนด้วยคำแนะนำ 5 ย.</p>
<p>มติชน</p> <p>มติชนออนไลน์ INN</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เชียงใหม่นิวส์ Thaiquote</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมการฯ นำคณะกรรมการกัญชาผู้แทนราษฎร 26 คน ศึกษาฐานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากนั้นเดินทางไปรพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับผลการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรค จาก นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง โดยคลินิกน้ำมันกัญชาเปิดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อังคาร-พฤหัสบดี มีผู้ป่วยวันละไม่ต่ำกว่า 100 ราย พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีอาการดีขึ้นจำนวนมาก โดยรพ.หนองฉางเป็น 1 ใน 7 รพ.นำร่องผลิตตำรับแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ ในเดือนม.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “กัญชากับวิถีไท” ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จัดโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ งานวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์การขับเคลื่อนด้านกัญชา กัญชง มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนามากกว่า 3,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว หลังการออกกฎหมายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ก.พ. 2562 - ปัจจุบันพบการลักลอบปลูกกัญชา 15 ครั้งใน 11 จังหวัด นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า แม้นโยบายของรัฐบาลจะผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย แต่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชาโดยไม่ได้ออกอนุญาตได้ เนื่องจากยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย</p> <p>นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ย้ำว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกกัญชาได้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจาก อย. 11 แห่ง</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำโครงการวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา) โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินค่าทำงานของตับ ไต คุณภาพชีวิต อาการไม่พึงประสงค์ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตำรับที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คิดข่าวกรองคน</p>	<p>นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-กล่าวว่า ถึงแม้บัตรทองจะเป็นผลงานของรัฐบาลไทยรักไทย แต่ก็ยังไม่ไต่ยกเลิกจนถึงทุกวันนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ถ้อยแถลงของนายกฯ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมแบบตั้งใจ ซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงการร่วมจ่ายค่ารักษาหรือไม่ ถ้าใช่จะไม่ตรงกับเป้าหมายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ที่ประกาศว่าไม่มีนโยบายร่วมจ่ายเด็ดขาด</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>สถานการณ์หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑลเกินเกณฑ์มาตรฐาน 7 พื้นที่ ได้แก่ 1.แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 51 มคก./ลบ.ม. 2.ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>เจริญ 55 มคก./ลบ.ม. 3.แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 51 มคก./ลบ.ม. 4.ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 51 มคก./ลบ.ม. 5.แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 53 มคก.ลบ.ม. 6.ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด 56 มคก.ลบ.ม. และ 7.ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 62 มคก./ลบ.ม. สาเหตุจากอิทธิพลความกดอากาศที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.ระนอง พร้อมด้วย นพ.นรเทพ อัสวพัชระ และเจ้าหน้าที่ สสจ.ระนอง ลงพื้นที่คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของปัญหาหมอกควัน พร้อมทั้งสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยและแจกหน้ากากอนามัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100</p> <p>สำนักข่าวอิศรา</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>สำนักข่าวอิศรา</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>workpointnews</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี โยธธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขัง รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย สำรวจความเสียหายทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบ ก.การคลังฯ และให้ผู้ประสบภัยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี น้ำแม่น้ำมูลลดระดับลงเรื่อยๆ ชุมชนริมแม่น้ำมูล ตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลราชธานี น้ำแห้งสนิท สามารถใช้ถนนริมแม่น้ำมูลสัญจรไปมาได้แล้ว ชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้าน และเก็บกระสอบทราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รมว.สธ. และปลัด สธ. เป็นห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว จึงให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลด โดยเฉพาะ 3 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู และโรคติดต่อทางน้ำโดยยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับภูมิคุ้มกัน สารพันธุกรรม และเพาะแยกเชื้อทั้ง 3 วิธี ได้แก่ วิธี MAT ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก, วิธี IFA ที่พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 และวิธี PCR เป็นการตรวจหาเชื้อในสิ่งส่งตรวจ หรือเชื้อที่ได้จากการเพาะแยก ซึ่งทั้ง 3 วิธีรู้ผลไม่เกิน 48 ชั่วโมง และมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 14 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น ก่อนส่งตรวจยืนยันโดยกรมฯ อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ผลิตชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส ด้วยวิธี IFA สามารถทราบผลเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง ชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส Leptospira igM , Leptospira Ab สามารถทราบผลเบื้องต้นใน 15 นาที และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น Lepto Latex Test สามารถทราบผลเบื้องต้นใน 5-10 นาที</p>
<p>สปริงนิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์ แนวหน้า</p> <p>สำนักข่าวอิศรา</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.อาสาฬหา เชวณัณเจริญ เกษักรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เสนอสมุนไพรรักษาโรคซึมเศร้า 4 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน บัวบก น้ำมันรำข้าว พักทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกพยากรณ์ว่า ในราวปี 2030 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุของภาวะโรคในระดับโลก และการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในกลุ่มคนอายุ 15-29 ปี ซึ่งการฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้าเป็นเพราะมีผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ถึง 50% ที่เข้าสู่ขั้นตอนรักษา ทางแก้จึงต้องทำให้ตระหนักรู้เบื้องต้นสำหรับคนทั่วไป เพื่อสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้าและได้รับการรักษาจากจิตแพทย์</p> <p>-เสนอข่าวเพจ Drama-addict เตือนเกม Little Misfortune ซึ่งมีภาพสวย สีสดใต แต่เนื้อหาทำให้จิตตก แนะนำผู้ป่วยภาวะโรคซึมเศร้าควรหลีกเลี่ยง</p>
<p>77kaoded</p>	<p>นโยบายรับยาบ้านขยาย</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ขอนแก่น ร่วมกับ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น และชมรมร้านยาเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น นำร่องให้ผู้ป่วยรับยาตามใบสั่งของแพทย์ที่ร้านยาใกล้บ้าน พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ 1 ต.ค.นี้ โดยมีเครือข่ายร้านยาใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>จ.ขอนแก่น เข้าร่วม 50 แห่ง เน้นผู้ป่วย 3 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหอบหืด ที่มีอาการคงที่ ส่วนโรคทางจิตเวชจะขยายในลำดับต่อไป</p> <p>-เสนอบทความว่า มติบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 เห็นชอบให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองรับยาที่ร้านขายยาชย.1 ด้วยความสมัครใจ เพื่อลดความแออัดในรพ. ตั้งเป้าใน 50 รพ. 500 ร้านขายยาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ในส่วนของการนำร่องถือว่ามีความพร้อมขณะนี้รพ.และร้านขายยาทยอยลงทะเลียนเรื่อย ๆ และมีการทำความเข้าใจกับเครือข่ายเป็นระยะ ๆ</p>
มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า 77kaoded Thaigov สำนักข่าวไทย โอเอ็นเอ็ย กรมประชาสัมพันธ์	<p>เทศกาลกินเจ 62</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนตรวจเยี่ยมร้านค้าและรณรงค์ "กินเจอาหารปลอดภัยสุขภาพดี" โดยได้ร่วมผัดไทอุ่นเส้นกระทะยักษ์แจกให้ผู้ร่วมงาน และกล่าวว่า อาหารเจส่วนใหญ่ปรุงด้วยแป้ง ธัญพืช ถั่ว เต้าหู้ ดังนั้นจึงควรเลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานผักผลไม้ให้หลากหลาย หลากสี โดยสามารถทานโปรตีนเกษตรทดแทนได้ ที่สำคัญคือต้องไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่มัน มากเกินไป เลือกซื้ออาหารจากร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือป้ายรับรองจากหน่วยงานราชการ วัตถุดิบต้องมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ผ่านการรับรองตลาดสดนำซื้อ ซึ่งมี 1,565 แห่งทั่วประเทศ</p>
MTHAI THAIQUOTE เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีการพิจารณามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาและช่วงปีใหม่ 2563 และมาตรการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกล่าวถึงข่าวดื่มเหล้าจนเสียชีวิต ว่า ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้คนบริโภคแอลกอฮอล์น้อยลง ทั้งนี้จากข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 43.66 และพบว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง คกก.จึงมีแนวคิดรณรงค์ให้งานบุญประเพณีที่จะเกิดต่อเนื่องหลังจากออกพรรษา เช่น งานกฐิน ลอยกระทง ปีใหม่ เป็นงานปลอดเหล้า รวมทั้งเข้มมาตรการจัดโปร จับโชว์ บังคับใช้กฎหมายเรื่องการจำหน่ายโดยวิธี ลด แลก แจกแถม และรณรงค์ให้ส่วนราชการจัดงานรื่นเริงโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงาน คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า กรณีการเสียชีวิตของลันลาเบล ที่ประชุมได้มอบให้ทีมอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่ามีส่วนที่เอื้อหรือเกี่ยวข้องอย่างไร</p>
ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ	<p>ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ไม่มี อย.</p> <p>-กล่าวว่า ช่วงท้ายปี อีคอมเมิร์ซรายใหญ่มักจะดึงกำลังซื้อโดยการจัดโปรฯ ลดราคา และพบว่ามียี่ห้อที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก รวมถึงครีมต่าง ๆ ที่ไม่มีทั้งชื่อผู้ผลิต ส่วนผสม และไม่มีเครื่องหมาย อย. ซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็เหมือน fake news ที่คนที่ไม่รู้เท่าทันตกเป็นเหยื่อ หลงเชื่อ เพราะคิดว่าขายบนออนไลน์ของแพลตฟอร์มใหญ่น่าจะคัดกรองมาแล้ว และถ้าขายได้ใจจ้จ้ง แปลว่าภาครัฐไม่ว่าอะไร จึงต้องขอให้จัดการกับสินค้าบนโลกออนไลน์ประเภทนี้</p>
ไทยรัฐ	<p>ราคา ยา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังเผยแพร่ราคาขายของรพ.เอกชนกว่า 300 แห่ง บนเว็บไซต์กรมฯ ล่าสุดมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่า รพ.เอกชนหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คิดราคาสูงเกินจริง และบางรายคิดราคาสูงกว่าราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งได้ส่งตำรวจฟ้องร้องดำเนินคดี 1 แห่งที่ จ.อุดรธานี ส่วนการจัดระดับรพ. คาดเสร็จกลางเดือน ต.ค.นี้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่มที่คิดค่ายาและค่าบริการแพงมาก ประมาณ 60 แห่ง 2.กลุ่มที่คิดราคาระดับกลาง ประมาณกว่า 60 แห่ง และ 3.กลุ่มที่คิดราคาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย มีกว่า 100 แห่ง</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.นาวิ้งา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจณีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 8 และคณะ ตรวจเยี่ยมรพ.นาวิ้งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู มอบของเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมติดตามสิ่งก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพกพา ที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจาก มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กว่า 3 ล้านบาท</p> <p>รพ.นาวิงเฉลิมพระเกียรติฯ ได้พัฒนาเป็นศูนย์ผ่าตัดตัดตาต่อกระจกของเขตฯ 8 ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจักษุแพทย์ จากรพ.อุดรธานีและรพ.เลย มาตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อหินละ 2-3 ครั้ง ประมาณ 60 - 80 รายต่อเดือน สามารถลดเวลารอคอยการผ่าตัดจาก 3 เดือน เหลือไม่เกิน 1 สัปดาห์ มีผู้รับการตรวจคัดกรองแล้ว 14,943 ราย ได้รับการผ่าตัด 6,843 ราย เป็นการผ่าตัดต่อกระจก 5,765 ราย ต้อเนื้อ 1,078 ราย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของอสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย เพราะสามารถบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. สามารถประมวลผลและรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแอปพลิเคชัน SMART อสม. เพื่อเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารให้ความรู้กับประชาชน ทำให้ อสม. 1.04 ล้านคนได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน และยังเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานทางกระดาษเป็นผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดปัญหาโลกร้อน และลดปริมาณขยะในหน่วยงาน</p>
<p>เว็บสนุก</p>	<p>ปัญหาท้องไม่พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นเข้าไม่ถึงบริการคุมกำเนิดและมีการตั้งครรภ์ เกิดจากรพ.ไม่สามารถจัดบริการคุมกำเนิดได้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น เพราะจากรายงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย ปี 2553 พบรพ. และรพช.ที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร หรือห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด มีให้บริการเพียงร้อยละ 36.6 เท่านั้น รวมถึงปัญหาที่วัยรุ่นและคนโสดมักจะถูกตีตราจากผู้ให้บริการ ปัจจุบันทางการแพทย์แนะนำการคุมกำเนิดในวัยรุ่นเป็นดุษยางอนามัยร่วมกับวิธีการคุมกำเนิดประเภทกึ่งถาวร หรือห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด เนื่องจากมีประสิทธิภาพ สามารถคุมกำเนิดได้ 3, 5 และ 10 ปี วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดโดยไม่มีความจำเป็นค่าใช้จ่าย ในสถานบริการเครือข่ายของ สปสช. สอบถามรายละเอียด โทร 1330</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ขับเคลื่อน 5 G</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. มีนโยบายที่จะให้กระทรวงภายใต้การดูแลของพรรคภูมิใจไทย หาแนวทางขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งด้านความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล โดยในส่วนของก.สาธารณสุข ได้ผลักดันเรื่อง การแพทย์ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งต้องฝากถึง กสทช. ให้จัดสรรคลื่นความถี่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีมีคุณภาพในราคาไม่แพง</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ แสตมป์ที่ฉันรัก</p>	<p>แสตมป์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว วันมหิดล 24 ก.ย. ปีนี้ ประชาชนไทยเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย (2461-2561) เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประกอบตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย พิมพ์จำนวน 5 แสนดวง ชนิดราคา 3 บาท เต็มแผ่น 10 ดวง 30 บาท ของวันแรกจำหน่าย 11 บาท เป็นภาพดอกการบูร</p>
<p>Workpointnews</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว เชียงใหม่เริ่มมีหมอกยามเช้า ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิลดลงเหลือ 10 องศาเซลเซียส สสจ. เชียงใหม่เตือนประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศเย็นกะทันหัน เพื่อป้องกันเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด ปอดบวม และอีสุกอีใส แนะนำให้ดูแลสุขภาพด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกาย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ซ่อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.สตูล</p> <p>-เสนอข่าว ที่จุดป็นผาเขาบออะ บ้านทางอ หมู่ 5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล นพ.สุพล เจริญวิทย์ ผอ.รพ.ควนโดน ร่วมกับนายคอแหลต นาฮับผล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนสตอ หน่วยกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 11 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และชุมชนอนุรักษ์เขาบออะ ชักซ่อมมาตรการรักษาความปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุกลุ่มนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากหินถล่ม



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch